

## HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH VÒNG TRƯỜNG Năm học 2022-2023

Thực hiện theo công văn 1695/HD-SGDĐT ngày 8/8/2022 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, và nhằm đẩy mạnh phong trào Tiếng Anh của trường, ngay từ đầu năm học 2022-2023, nhà trường đã có kế hoạch tổ chức sân chơi Tiếng Anh dành cho học sinh các khối 3,4,5 nhằm giúp học sinh có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu kiến thức về Tiếng Anh cũng như tạo sự tự tin cho các em khi sử dụng Tiếng Anh trong thời đại ngày nay.

Đầu tháng 10, kế hoạch được triển khai đến tất cả học sinh của trường từ khối 3 đến khối 5. Hội thi hùng biện sẽ trải qua 2 vòng thi là vòng loại và vòng chung kết. GV tiếng anh kết hợp cùng GVCN và PHHS nhắc nhở các em chuẩn bị, rèn luyện để tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh nhằm đạt hiệu quả. Vòng sơ khảo (vòng 1) được tổ chức ngày 21/10/2022 có 46 học sinh của các khối 3,4,5 tham gia dự thi. Vòng 1 diễn ra trong sự ngỡ ngàng, non nớt nhưng đầy tự tin, hứng thú của học sinh ba khối lớp trong việc thể hiện các chủ đề tự do bằng Tiếng Anh.



*HS chụp ảnh lưu niệm*



*HS chụp ảnh lưu niệm vòng 1*

Sau vòng 1, có 17 thí sinh bước tiếp vào vòng 2 (vòng chung kết) ngày 28/10/2022, các em sẽ có 1 tuần tiếp theo để chuẩn bị nội dung bài cho 2 chủ đề bốc thăm cho mỗi khối và tham gia trả lời câu hỏi của BGK sau phân trình bày.



*HS chụp ảnh lưu niệm vòng 2*





*HS thuyết trình bài nói của mình*



Sáng ngày 31/10/2022, trường đã tổ chức cho học sinh xuất sắc các khối thuyết trình trước sân trường về chủ đề các em đã thi vòng chung kết.



*HS thuyết trình bài nói của mình trước toàn trường*

Với sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, GVCN các khối lớp và sự hỗ trợ từ phía PHHS, sáng ngày 31/10/2022 trường Tiểu học Vĩnh Hoà A đã tổ chức khen thưởng cho học sinh xuất sắc các khối trong hội thi hùng biện Tiếng Anh.



*HS nhận giải thưởng của hội thi*

Hội thi hùng biện Tiếng Anh Trường TH Vĩnh Hòa A đã tổ chức thành công tốt đẹp. Chúc cho các em học sinh luôn giữ vững tinh thần, tiếp tục rèn luyện để phát huy sự tự tin khi sử dụng Tiếng Anh trong học tập và trong cuộc sống, trao dồi thêm nhiều kiến thức cho bản thân, chúc cho các em luôn đạt được những thành tích cao hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xứng đáng là thiếu nhi Phú Giáo có trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp cùng quý phụ huynh đã hỗ trợ, quan tâm giúp tổ Tiếng anh – Tin học hoàn thành tốt kế hoạch đề ra nhân chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.